

Số 387 -BC/TU

SỞ TƯ PHÁP ĐỒNG NAI	
CÔNG	SỐ: 843
VĂN	NGÀY: 20/4
BẾN	CHUYÊN:

BÁO CÁO

đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy trong quý 1/2015

I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG

1- Về kinh tế

Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị quyết của Tỉnh ủy. Trong đó, đã tổ chức khảo sát sự chuẩn bị của doanh nghiệp trước khi tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN; tập trung chỉ đạo, xử lý các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án Quốc lộ 1 A, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Khu Công nghiệp An Phước và các dự án nhà ở xã hội; dồn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các hạng mục dự án Quốc lộ 20; chỉ đạo hoàn tất các thủ tục triển khai dự án xây dựng cầu An Hảo; tổ chức gặp gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cung cấp thông tin, tuyên truyền Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp sửa đổi; dự báo tình hình thị trường năm 2015 và thị trường Tết, giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất hàng hóa cung cấp thị trường Tết và định hướng sản xuất kinh doanh trong năm 2015. Đồng thời tập trung chỉ đạo hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do các phần tử gây rối; kết quả, đã ban hành 19 quyết định miễn, giảm tiền thuê đất (26 tỷ đồng); hoàn thuế cho 65 doanh nghiệp (520 tỷ đồng); miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị hư hại và miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; thanh toán bồi thường bảo hiểm 151 tỷ đồng cho các doanh nghiệp bị thiệt hại (đạt 70% tổng giá trị phải bồi thường), ...

Trong quý I/2015, tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá tốt. Một số doanh nghiệp lớn trong tỉnh đã tập trung nguồn lực, đầu tư thêm dây chuyền công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất hóa mỹ phẩm, bánh kẹo, bia, nước giải khát, giày da, dệt may, ... Tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) (theo giá cố định 1994) trên địa bàn tỉnh đạt 15.486 tỷ đồng, tăng 10,51% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực công nghiệp - xây dựng, tăng 11%; khu vực dịch vụ, tăng 11,43% và khu vực nông- lâm thủy sản tăng 3,31% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khá cao so với cùng kỳ 2014. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I/2015 tăng 8,26% so với cùng kỳ (Quý I/2014 tăng 7,1%); có 11/16 ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng. Trong đó, có 06 ngành công nghiệp chỉ số tăng cao, tăng từ 11% đến gần 25% so cùng kỳ (ngành khai khoáng; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm từ da; sản xuất sản phẩm cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim; sản xuất thiết bị điện và ngành sản xuất xe có động cơ) và 05 ngành sản xuất giảm (sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất thuốc lá (giảm 17,96%)). Nguyên nhân các ngành này giảm là do số lượng đơn hàng đầu năm chưa nhiều, thị trường xuất khẩu đối với các loại sản phẩm gỗ: giường, tủ, bàn, ghế gặp khó khăn.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong quý I/2015 gần 157 triệu USD, đạt 17,4% kế hoạch năm, bằng 35,6% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước 1.786 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch năm, bằng 39% so cùng kỳ.

Trong quý I/2015, toàn tỉnh thành lập mới 439 doanh nghiệp, bổ sung vốn 64 lượt doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung tăng vốn 2.146 tỷ đồng, đạt 22,6% kế hoạch năm, bằng 58,6% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng đại diện giải thể, chấm dứt hoạt động tăng khá cao, trong đó có 31 doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động (tăng gấp 2,58 lần so cùng kỳ); 44 chi nhánh, văn phòng đại diện nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động (tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ) và 88 doanh nghiệp, chi nhánh nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh. Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ thuộc khu vực kinh tế tư nhân, do chuyển đổi mô hình hoạt động và chuyển đổi sang lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh khác.

Đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện đúng tiến độ đề ra. Trong quý, các cấp, các ngành đã tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh (bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đường 25A, nạo vét Suối Săn máu, Hệ thống xử lý chất thải y tế cho các Trung tâm y tế, Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai, hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc ...). Tổng vốn đầu tư trong quý I/2015 thực hiện 11.462 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch năm, tăng 1,5% so cùng kỳ. Trong đó: vốn trong nước gần 6.119 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài gần 5.338 tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch; vốn ODA là 5,0 tỷ đồng, đạt 8,3% kế hoạch. Tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng trái phép trên địa bàn, qua đó, đã xác định 1.027 trường hợp vi phạm (Biên Hòa 582 trường hợp, Long Thành 118 trường hợp, Nhơn Trạch 62, Vĩnh Cửu 60, Định Quán 45, Tân Phú 44, Xuân Lộc 34, Thống Nhất 30, ...), trong đó có 590 trường hợp buộc tháo dỡ (đã tháo dỡ được 172/590 trường hợp, 398/590 trường hợp đang buộc tự tháo dỡ), 437 trường hợp còn lại đang xử lý bằng biện pháp

khắc phục, bổ sung giấy phép xây dựng, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật xây dựng theo quy định cho phù hợp với quy hoạch,...

Hoạt động xúc tiến thương mại được tập trung chỉ đạo. Đã tổ chức làm việc, cung cấp thông tin về chính sách pháp luật, những chính sách thu hút đầu tư cho đoàn công tác Hoa Kỳ và tập đoàn Target; tổ chức hội thảo "Tìm hiểu cơ hội giao thương và đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ"; tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn; hội chợ triển lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, ... Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ quý I/2015 đạt 29.513 tỷ đồng, tăng 12,06% so cùng kỳ.

Công tác quản lý thị trường được đặc biệt quan tâm, các hoạt động kiểm soát chất lượng, xuất xứ, giá cả hàng hóa được tăng cường, qua kiểm tra đã xử lý kịp thời các vi phạm theo đúng pháp luật. Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trong quý I/2015 nhìn chung khá ổn định; thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 không có biến động nhiều, một số mặt hàng thiết yếu tuy có biến động tăng giá trong thời gian gần Tết nhưng không lớn. Lượng hàng hóa dồi dào, nhiều chủng loại, đa dạng, mẫu mã phong phú đã đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị khá đầy đủ lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tết với chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định, nhất là tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống các cửa hàng bán lẻ, do vậy không có sự khan hiếm hàng hóa và tăng giá đột biến trong thời gian qua. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2015 so với tháng 12/2014 tăng 0,15% và tăng 0,92% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu tăng khá. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3,2 tỷ USD, tăng 12,71% so cùng kỳ; các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao là: giày dép, dệt may, gỗ thủ công mỹ nghệ, điện tử, gốm sứ. Kim ngạch xuất khẩu đứng đầu là thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, ... Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 2,9 tỷ USD, tăng 6,4% so cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là hóa chất, nguyên phụ liệu thuốc lá, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, dược phẩm, máy móc thiết bị, sắt thép, vải các loại...

Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo. Đã ban hành Quy định mức ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; tổ chức kiểm tra việc tích trữ, cung cấp nguồn nước tại các sông, suối, các công trình thủy lợi, nhằm đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2014-2015 thực hiện là 42.250 ha, đạt 97,7% kế hoạch, tăng 3,4% so cùng kỳ. Các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả được triển khai tích cực; đã hình thành chuỗi liên kết sản xuất (sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm) ở một số cây trồng chủ lực của tỉnh (cà phê, cacao, điều, mía, lúa, bắp, xoài, ...) và phát triển một số cánh đồng lớn, chất lượng cao trên địa bàn

(Tân phú, Đinh Quán, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, ...). Hoạt động chăn nuôi khá ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn được duy trì ở mức cao (tổng đàn heo 1,5 triệu con, gà 13,86 triệu con và trâu, bò, dê 175.500 con). Công tác kiểm dịch và tiêm phòng được thực hiện kịp thời, đúng quy trình; công tác bảo vệ rừng được duy trì và tăng cường, đến nay trên địa bàn không để xảy ra dịch bệnh và cháy rừng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Đã hoàn chỉnh và ban hành tiêu chí nông thôn mới nâng cao của tỉnh, làm cơ sở để các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Các xã chưa đạt các tiêu chí nông thôn mới đang tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt: đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, chợ, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị, ... ; các xã đạt tiêu chí nông thôn mới đang triển khai và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện bộ tiêu chí nâng cao của tỉnh đã đề ra.

Công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên khoáng sản được tăng cường chỉ đạo; các địa phương đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp ngăn ngừa, kịp thời xử lý những sai phạm; đã tổ chức kiểm tra và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản không phép (phát hiện và xử lý 03 trường hợp vi phạm). Công tác kiểm kê đất đai cơ bản hoàn thành, đã tổ chức điều tra 160/171 xã, phường, thị trấn trên địa bàn; triển khai xây dựng quy hoạch và ban hành quy chế đấu thầu quyền thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ 2016-2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Công tác quản lý bảo vệ môi trường được tập trung triển khai thực hiện. Đã hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Thạnh Phú. Đến nay toàn tỉnh có 29/31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, trong đó có 22/29 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoạt động ổn định, 6/29 khu công nghiệp đã hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa có đủ nước thải để vận hành ổn định, 01 khu công nghiệp (KCN Ông Kèo) đang tổ chức lắp đặt máy móc thiết bị và xây dựng tuyến cống thu gom nước. Tổ chức lập thủ tục đấu thầu 06 trạm quan trắc môi trường tự động (hiện có 15/24 khu công nghiệp có hệ thống quan trắc môi trường tự động). Tập trung xử lý các bãi rác tạm trên địa bàn tỉnh (hiện còn 20 bãi rác tạm); đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải theo quy hoạch (có 8/9 khu xử lý rác đã đi vào hoạt động).

Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, nợ đọng thuế. Tổng thu ngân sách thực hiện trên 9 ngàn tỷ đồng, đạt 22,9% dự toán và tăng 15% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa trên 6 ngàn tỷ đồng, đạt 26% dự toán, tăng 25% so cùng kỳ; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 2.800 tỷ đồng, giảm 2,1%; thu từ nguồn xổ số kiến thiết 250 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước tăng là do thu từ các khoản

phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp; thu hồi các khoản nợ đọng thuế; các khoản thu tăng sau các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...

Công tác chi ngân sách thực hiện đúng kế hoạch đề ra, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đặc biệt là các khoản chi cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi đảm bảo an sinh xã hội và chi trợ cấp trong dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Tổng chi ngân sách thực hiện trên 3 ngàn tỷ đồng, đạt 22% dự toán và tăng 30% so cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển trên 849 tỷ đồng, đạt 20% dự toán và tăng 32% so cùng kỳ; chi thường xuyên trên 2 ngàn tỷ đồng, đạt 25% dự toán và tăng 21% so cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng tiếp tục được thực hiện đúng chủ trương, quy định. Tổng vốn huy động quý 1/2015 đạt gần 113 ngàn tỷ đồng, tăng 2,3% so cuối năm 2014. Dự nợ cho vay gần 93 ngàn tỷ đồng, tăng 2% so với cuối năm 2014. Dòng vốn tiếp tục được điều chỉnh tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, phù hợp với chủ trương của ngành và của tỉnh; lãi suất tiếp tục được điều chỉnh giảm, góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển và đảm bảo an toàn hoạt động của các ngân hàng. Chất lượng tín dụng chuyển biến chậm, nợ xấu có chiều hướng tăng; tổng dư nợ quá hạn từ nhóm 2 đến nhóm 5 là 2.500 tỷ đồng, chiếm 2,7% tổng dư nợ, tăng 0,4% so cuối năm 2014, trong đó nợ có khả năng mất vốn (dư nợ nhóm 5) là 823 tỷ đồng, chiếm 0,87% tổng dư nợ, tăng 0,20% so cuối năm 2014.

2- Về văn hóa - xã hội

Đã tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2014 - 2015; tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các đề án, kế hoạch đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo (đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 - 2020; đề án xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2014 - 2020); tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đầu tư, phát triển quy mô trường lớp, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia các bậc học tiếp tục tăng so cùng kỳ (mầm non tăng 13 trường, tiểu học tăng 13 trường, trung học cơ sở tăng 15 trường).

Công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường. Đã tập trung chỉ đạo công tác phòng chống các loại bệnh lây lan: tay chân miệng, sốt xuất huyết, bệnh sởi; triển khai công tác giám sát, phát hiện kịp thời các bệnh dịch nguy hiểm mới phát sinh có khả năng xâm nhập vào Việt Nam; hoàn thành Chiến dịch tiêm vaccine ngừa Sởi-Rubella đợt II và các chương trình mục tiêu quốc gia tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, cao huyết áp, ung thư... được triển khai thực hiện đúng tiến độ. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện khá tốt, đã tập trung kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và một số tổ chức, cá nhân kinh doanh thức ăn đường phố.

Công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề, kiểm tra thực hiện chế độ đối với người lao động ở các doanh nghiệp được chú trọng, đã tuyển mới, đào tạo nghề cho trên 10.400 người (đạt 15,77% kế hoạch năm, tăng 1,16% so với cùng kỳ); giải quyết việc làm cho trên 18.500 ngàn lao động (đạt 20,64% kế hoạch năm); đã triển khai hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh lương mới cho người lao động theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ.

Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được chú trọng, đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trên toàn địa bàn (đặc biệt là ở các xã Nông thôn mới) với nhiều nội dung, hình thức hấp dẫn, phong phú, đa dạng, mang bản sắc dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

3- Công tác nội chính

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các chỉ thị để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng cháy, chữa cháy và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành đã triển khai, thực hiện và xây dựng kế hoạch, tiến hành mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, quản lý chặt số đối tượng trong các chuyên án, đẩy mạnh công tác an ninh trong công nhân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, vận chuyển, mua bán pháo nổ trái phép; tăng cường lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm theo quy định; sẵn sàng đối phó các tình huống xảy ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng trong các khu vực trọng điểm được xác định trên địa bàn tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được chú trọng; tăng cường tuần tra tại các điểm giao thông trọng yếu, bố trí lực lượng tham gia điều tiết lưu thông; kiểm tra, xử lý các hộ cá thể kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Triển khai tích cực các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo xử lý nhanh chóng, hiệu quả các sự cố cháy, nổ xảy ra.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng, các khu vui chơi, giải trí, lễ hội, các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Số vụ khiếu nại đông người (*giảm 11 lần*); tội phạm hình sự và trật tự xã hội (*giảm 43 vụ*); tai nạn giao thông đường bộ giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương (*giảm 70 vụ, 94 người chết, 13 người bị thương*), tai nạn giao thông đường sắt giảm cả về số vụ, số người chết (*giảm 02 vụ, 02 người chết*).

Đã hoàn thành công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ và tổ chức giao quân đợt 1 năm 2015 ở cả 3 cấp đạt chất lượng, chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ đảng viên đạt đạt 6,50%. Đã xây dựng và tổ chức đi vào hoạt động được 07 Trung đội Dân quân

tự vệ các khu công nghiệp và 23 Trung đội Tự vệ trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện cấp tỉnh và cấp huyện đạt mục đích yêu cầu, đề ra.

Tập trung chỉ đạo các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy mùa khô và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015; triển khai công tác phòng, chống cháy nổ tại các khu vui chơi, lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, không để phát sinh cháy, nổ trong dịp Tết. Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được tăng cường, tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 3.080 cơ sở, trong đó, xử lý 113 cơ sở vi phạm; đã mở 107 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở với số lượng 3.694 người; đồng thời, tổ chức thực tập, hướng dẫn thực tập 104 phương án phòng cháy, chữa cháy.

Các cơ quan tư pháp tiếp tục chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tạo những chuyển biến tích cực góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được nâng cao; đồng thời, tăng cường kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, công tác kiểm sát thi hành án hình sự và đã kiểm sát khởi tố mới 660 vụ/1.122 bị can (*giảm 31 vụ so với cùng kỳ*). Công tác xét xử được tập trung thực hiện, đẩy mạnh tiến độ giải quyết, xét xử và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, trọng tâm là đối với án hình sự, khắc phục tình trạng án quá hạn luật định do lỗi chủ quan của thẩm phán; đã giải quyết 4.117/7.619 vụ án các loại (*đạt tỷ lệ 54%*); tập trung tổ chức thi hành án xong 3.479 việc/10.368 việc có điều kiện thi hành án (*đạt 33,6%*).

Công tác thanh tra hành chính trên các lĩnh vực về quản lý, sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, tài chính được tập trung thực hiện, qua thanh tra phát hiện sai phạm 08/59 đơn vị được thanh tra, đã kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, thu hồi các khoản tiền chi không đúng quy định (*đạt tỷ lệ 94%*). Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Toàn tỉnh đã tiếp 1.272 lượt với 1.306 người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (*giảm 653 lượt, 894 người so với cùng kỳ*); lãnh đạo các cấp đã tiếp 279 lượt với 287 người (*tăng 05 lượt, 12 người so với cùng kỳ*). Tiếp nhận và xử lý 1.519/1.542 đơn, thư khiếu nại, tố cáo (*đạt tỷ lệ 98,5%*); tình hình khiếu kiện đông người giảm 05 lượt đoàn so với cùng kỳ.

Tình hình khiếu kiện đông người tuy có giảm nhưng vẫn còn tiền án phức tạp, số vụ khiếu nại, tố cáo tăng 11% so với cùng kỳ, tỷ lệ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền còn thấp (*đạt tỷ lệ 54%*), việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật của UBND tỉnh, UBND cấp huyện ở một số địa phương chưa kịp thời, còn tồn đọng. Tình hình tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vẫn ở mức cao, số vụ vi phạm pháp luật

trong lĩnh vực kinh tế, môi trường phát hiện nhiều, nhưng hình thức xử lý chủ yếu là phạt vi phạm hành chính, chưa đủ sức răn đe. Tình hình vi phạm pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo tăng 03 vụ (so quý IV/2014), số vụ vi phạm pháp luật về kinh tế tăng 50 vụ, vi phạm pháp luật về môi trường tăng 80 vụ.

4- Công tác xây dựng chính quyền

Hoàn thành kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII theo đúng chương trình và luật định; kỳ họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết trình Chính phủ về Đề án điều chỉnh, thành lập mới đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc và thành phố Biên Hòa, đảm bảo phù hợp với yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Hoàn thành công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 12 theo quy định. Đồng thời đã tổ chức giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chương trình Công tác quý 1/2015 của Tỉnh ủy và giám sát công tác chỉ đạo phục vụ tết Ất mùi năm 2015 trên địa bàn.

Kết quả thực hiện thí điểm cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại 04/20 đơn vị cấp sở và 26/171 đơn vị cấp xã; đến có 7/26 xã đi vào hoạt động, 19 xã còn lại sẽ hoạt động trong quý 2/2015; hầu hết các cơ quan, đơn vị thực hiện điểm đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt trang thiết bị và cài đặt phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công tác lấy ý kiến nhân dân đối với các chức danh công chức cấp xã năm 2014 đạt kết quả khá tốt; đã tổ chức lấy ý kiến đối với 1.772 công chức, với tổng số phiếu 189.118 phiếu. Kết quả đánh giá ở mức tốt 52,14%; mức khá 44,81%; mức trung bình 2,88%; mức kém 0,17% (số lượng công chức cấp xã được xếp loại tốt và khá tăng 3,92% so với năm 2013). Hoàn thành công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức năm 2014, kết quả có 543/1.028 thí sinh dự thi trúng tuyển, tăng 10,4% so với năm 2013. Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, minh bạch.

II- CÔNG TÁC DÂN VẬN

Đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015; ban hành chương trình công tác dân vận năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện. Tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 05 năm thực hiện Kế hoạch số 70-KH/BDVTW ngày 26/02/2009 của Ban Dân vận Trung ương và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 15/04/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phối hợp thực hiện chuyên trang “Dân vận khéo” trên Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai và chuyên mục “Dân vận và đời sống” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

và phối hợp tổ chức các hoạt động "Công tác dân vận trong tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai".

Ban hành chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020. Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 05/3/2015 về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng; Quyết định 880-QĐ/TU ngày 12/01/2015 về quy định trách nhiệm của Đảng ủy xã, phường, thị trấn trong việc lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 881-QĐ/TU ngày 12/01/2015 về trách nhiệm của cấp ủy cơ sở đảng cơ quan hành chính, sự nghiệp trong việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 55-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án công tác lãnh đạo và quản lý thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); phát huy truyền thống tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; vận động thanh niên tích cực tham gia công tác tuyên quân đợt I/2015. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động được trên 190.000 phần quà, trị giá trên 114 tỷ đồng; xây dựng 30 căn nhà tình thương, trị giá trên 1,1 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn Tết. Đoàn thanh niên tổ chức diễn đàn "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng", tuyên dương 85 năm gương đảng viên trẻ tiêu biểu; tổ chức họp mặt sinh viên Đồng Nai đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2015, phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp tổ chức chương trình giao lưu "Tri ân liệt sĩ - Tôn vinh Mẹ Việt Nam anh hùng"; họp mặt kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kết hợp nói chuyện chuyên đề chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; giúp nông dân vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế; phát động cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ kinh phí tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử Hội Nông dân Việt Nam. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã bàn giao 07 căn nhà đồng đội cho hội viên Cựu chiến binh nghèo trị giá 315 triệu đồng và phối hợp xây dựng 13 căn nhà đồng đội trị giá 580 triệu đồng.

III- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Các cấp ủy đã tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với mừng Xuân Ất Mùi 2015. Đã triển khai học tập chuyên đề năm 2015 "về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân

dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” cho 61.605/62.347 đảng viên, đạt 98,8% và 312.030 quần chúng cốt cán tham dự học tập. Các cấp ủy, tổ chức đảng đang chỉ đạo triển khai đăng ký thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 “Về ban hành Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm 2015. Các cơ quan thông tin đại chúng tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đã ban hành báo cáo về tình hình chính trị nội bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2014; sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng năm 2014; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2020 và Thông báo kết luận số 115-TB/TW của Ban Bí thư về Đề án phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm năm 2014; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020 và đã được Ban Tổ chức Trung ương xác nhận. Đã tổ chức và báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai năm 2014 theo quy định của Trung ương; tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 và ban hành văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 104-KL/TW ngày 06/10/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo; triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về quy định việc thành lập các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Ban hành quy định về tiêu chuẩn, mức tiền thưởng các hình thức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các Quyết định khen thưởng và công nhận các cơ quan khối đảng tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đạt thành tích năm 2014 (trong đó: có 07 đơn vị được tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, có 15 đơn vị được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 và 07 đơn vị được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014); Quyết định khen thưởng các Đảng bộ trực thuộc tỉnh có thành tích năm 2014 (trong đó: có 07 đảng bộ được tặng cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 09 đảng bộ được tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ).

Đến ngày 10/3/2015, toàn Đảng bộ tỉnh có 698 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 305 chi bộ cơ sở, 393 đảng bộ cơ sở (với 3.676 chi bộ trực thuộc). Trong quý I/2014, toàn đảng bộ tỉnh kết nạp 822 đảng viên mới, đạt tỷ lệ (1,29% so với tổng số đảng viên đầu năm) và nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ là 64.765 đồng chí, trong đó đảng viên dự bị là 5.278 đồng chí.

Các cấp ủy đã hoàn thành việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014 gắn với thực hiện việc công khai lấy ý kiến nhân dân về kết quả đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo quy định. Kết quả có 685/703 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá chất lượng (chiếm tỷ lệ 97,43%), trong đó: có 546/685 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm tỷ lệ 79,71%, tăng 1,21% so năm 2013, (trong đó có 132/546 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, chiếm tỷ lệ 24,17%, tăng 1,37% so năm 2013); 114/685 tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 16,64%, tăng 0,44% so năm 2013; 23/685 tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 3,36%, giảm 1,33% so năm 2013; 2/685 tổ chức cơ sở đảng yếu kém (Biên Hòa: 1 tổ chức, Xuân Lộc: 1 tổ chức), chiếm tỷ lệ 0,29%, giảm 0,31% so năm 2013.

Toàn tỉnh có 57.103/63.793 đảng viên được đánh giá chất lượng, chiếm tỷ lệ 89,51% (giảm 4,45% so với năm 2013); trong đó có 12% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78,54% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 9% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 0,46% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Các cấp ủy đã chỉ đạo và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2014 trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2014 theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; đồng thời, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm trước Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để các đồng chí Tỉnh ủy viên tham gia đóng góp ý kiến.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm. Cấp ủy huyện, cơ sở và ủy ban kiểm tra đã kiểm tra 316 tổ chức đảng và 3.608 đảng viên, trong đó có 160 cấp ủy viên; giám sát 78 tổ chức đảng và 45 đảng viên, trong đó có 39 cấp ủy viên. Tập trung vào những nội dung: những điều đảng viên không được làm, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tuy nhiên có 5 trường hợp vi phạm (gồm: phải thi hành kỷ luật 02, kiểm điểm rút kinh nghiệm 03).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét việc thi hành kỷ luật đảng viên đối với 3 trường hợp, với hình thức: 1 trường hợp cách chức Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở và 2 trường hợp cách hết các chức vụ trong Đảng.

Cấp ủy huyện, cơ sở, chi bộ và ủy ban kiểm tra cấp huyện đã thi hành kỷ luật 40 đảng viên, trong đó có 8 cấp ủy viên, bằng hình thức: khiển trách 25, cảnh cáo 11, cách chức 1, khai trừ 3. Nội dung vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm; phẩm chất lối sống.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp: các cấp ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 200-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hướng dẫn (công tác nhân sự, công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền,...) liên quan đến đại hội Đảng các cấp đến toàn thể đảng viên. Trong đó:

- Đối với cấp tỉnh, đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2; đã được Ban Tổ chức Trung ương xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chức danh chủ chốt; đã rà soát lịch sử chính trị cán bộ trong diện quy hoạch phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, đến nay đã có kết luận 56 đồng chí có quan hệ lịch sử chính trị gia đình cần xem xét trên tổng số 169 đồng chí nằm trong diện quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và số cấp ủy viên khóa IX dự kiến tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả, chưa có đồng chí nào vi phạm lịch sử chính trị theo Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để lấy ý kiến giới thiệu nguồn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 theo kế hoạch của Tiểu ban nhân sự Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

- Đối với cấp huyện và tương đương, đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, có 7/17 đơn vị thông qua ban thường vụ cấp ủy và có 6/17 đơn vị thông qua ban chấp hành; rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo, quản lý; tổng số tái cử và quy hoạch mới là 1.516 đồng chí, trong đó có 409 đồng chí có quan hệ lịch sử chính trị cần xem xét, ban thường vụ cấp ủy trực thuộc đã kết luận 309 đồng chí (đang xem xét kết luận 100 đồng chí); xây dựng phương hướng nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các cấp ủy đã phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị đại hội cấp cơ sở.

- Đối với cấp cơ sở:

Đến ngày 24/3/2015, có 9/37/697 tổ chức cơ sở đảng, đã tổ chức xong đại hội điểm rút kinh nghiệm; 5/39 tổ chức cơ sở đảng thí điểm đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy; 2/11 đảng bộ xã

(bí thư kiêm chủ tịch) thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy (đã tổ chức xong đại hội). Tổng số tái cử và quy hoạch mới cấp ủy là 7.501 đồng chí, trong đó có 1.492 đồng chí có quan hệ lịch sử chính trị cần xem xét, đã sơ tra 1.492 trường hợp; ban thường vụ cấp ủy đã kết luận 698 đồng chí (trong đó có 64 trường hợp vi phạm quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị), đang xem xét 794 trường hợp.

Đối với chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: có 2.981/3.539 (chi bộ trực thuộc và đảng bộ bộ phận) đã tổ chức xong đại hội, còn 558 chi bộ trực thuộc chưa tổ chức đại hội.

IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trong quý I/2015 tiếp tục tăng trưởng khá; các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được các cấp, các ngành tích cực thực hiện; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được duy trì ổn định và phát triển; đầu tư xây dựng cơ bản đạt kết quả đề ra; thu ngân sách đạt kết quả khá; chi ngân sách đạt yêu cầu. Các chỉ tiêu tín dụng (huy động vốn, dư nợ cho vay) đều tăng so cuối năm trước. Lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục có tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán đã thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, hộ nghèo, tạo điều kiện mọi người, mọi nhà đều đón Tết vui tươi, đầm ấm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý đối với cán bộ công chức cấp xã và công tác thi tuyển công chức được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác dân vận và công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa; số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh và tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp đầu doanh thành lập mới đạt kết quả thấp; thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước chưa đạt yêu cầu; nguồn vốn đầu tư các công trình phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các công trình thoát nước ở đô thị và nông thôn còn gặp nhiều khó khăn; hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng thấp; thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; việc xử lý các bãi rác tạm còn chậm; vẫn còn nhiều khu công nghiệp chưa lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động; chất lượng tín dụng chuyển biến chậm, dư nợ quá hạn và nợ có khả năng mất vốn tăng so cuối năm 2014. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ em còn nhiều khó khăn; hoạt động của các loại dịch vụ phục vụ Tết chưa hấp dẫn, chậm đổi mới. Tình hình khiếu kiện đông người tuy có giảm nhưng vẫn còn tiền án phức tạp, số vụ khiếu nại, tố cáo tăng 11% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn thấp (đạt tỷ lệ 54%); tình hình tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vẫn ở mức cao, số vụ vi phạm pháp luật

trong lĩnh vực kinh tế, môi trường phát hiện nhiều, nhưng hình thức xử lý chưa phù hợp, chưa đủ sức răn đe. Tình hình vi phạm pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về kinh tế, phạm pháp luật về môi trường tăng so với cùng kỳ; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại trong công tác cải cách hành chính có mặt còn hạn chế, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp xã. Việc chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức Đại hội ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở chậm so với tiến độ; còn nhiều nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy khóa mới chưa được kết luận về lịch sử chính trị.

Bên cạnh đó, một số chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nay thực hiện chậm như: chưa báo cáo đánh giá thực trạng công nghệ, chất lượng sản phẩm các doanh nghiệp nhà nước; chưa hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết chuyên đề về phát triển đô thị Long Khánh, nghị quyết về huy động nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nguyên nhân của tình hình trên về khách quan do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của cả nước và trên thế giới; song về chủ quan là do một số cấp ủy chưa chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong nghị quyết năm 2015 và chương trình công tác quý I/2015 của Tỉnh ủy; chưa tích cực thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó một số đồng chí đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình.

Nơi nhận:

- Các đ/c TUV
- Các đ/c TVTU các khoa trước
- Các cấp ủy đảng trực thuộc
- Các BCS đảng, đảng đoàn
- Các ban đảng Tỉnh ủy
- Các sở, ban, ngành tỉnh
- Văn phòng ĐDBQH và HĐND tỉnh
- Văn phòng UBND tỉnh
- CP.VPTU- B, TH
- Lưu VPTU.

Đồng kính gửi:

- Bộ Chính trị
- BBT Trung ương Đảng
- Văn phòng Trung ương Đảng | (a + b)
- Các ban đảng Trung ương
- Đ/c Bí thư Đảng ủy và Tư lệnh QK7

T/M BAN THƯỜNG VỤ



Trần Văn Tư